

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK GLONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **41** /UBND-BTCD  
V/v giải quyết đơn khiếu nại của  
ông Nguyễn Đình Nam


Đắk Glong, ngày **03** tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Thanh tra huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Nam, địa chỉ tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung đơn: Khiếu nại Công văn số 472/UBND-ĐCNN ngày 20/12/2024 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn (có đơn khiếu nại kèm theo).

Sau khi xem xét nội dung và căn cứ quy định của Pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết theo quy định.

Nhận được Công văn này, Thanh tra huyện cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. / 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban tiếp công dân huyện;
- Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn;
- Trang thông tin điện tử;
- Ông Nguyễn Đình Nam;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Nam Thuận**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Sơn, ngày ..27..tháng..12..năm..2024



**ĐƠN KHIẾU NẠI**

Về việc trả lời kiến nghị của công dân

**Kính gửi: - UBND Xã Quảng Sơn – Huyện ĐắkGlong- Tỉnh Đắk Nông;**  
**- UBND Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông.**

**Tên chúng tôi là: Nguyễn Đình Nam và Trần Thị Hiền**

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Huyện ĐắkGlong, Tỉnh Đắk Nông.

Nay chúng tôi làm đơn này khiếu nại về việc trả lời kiến nghị của công dân. Cụ thể như sau:

Gia đình chúng tôi đã nhận được công văn số 472/UBND-ĐCNN của UBND xã Quảng Sơn về việc trả lời kiến nghị của công dân. Chúng tôi không đồng ý với nội dung của việc trả lời kiến nghị này. Bởi lẽ:

Trước quá trình thực hiện cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất nêu trên. UBND xã Quảng Sơn không thông báo về việc cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất cho gia đình tôi. Đất của gia đình tôi đang sử dụng và canh tác không thuộc diện bị cưỡng chế. Tuy nhiên ngày 20/11/2024 Đoàn công tác đã đến chặt phá 160 cây cà phê, 10 cây bơ, 22 cây cari đang kinh doanh năm thứ mười sáu. Mảnh đất này do gia đình tôi tự khai hoang và sử dụng từ năm 2004 đến nay, không có tranh chấp và không thuộc diện bị cưỡng chế.

Tại công văn số: 472/UBND-ĐCNN của UBND xã Quảng Sơn về việc trả lời kiến nghị của công dân. Cho rằng: “*Trước quá trình thực hiện việc cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất, UBND xã Quảng Sơn đã tiến hành thông báo công khai tại vị trí cưỡng chế và thông báo lưu động tại các vị trí chuẩn bị cưỡng chế giải tỏa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thông báo từ ngày 08/11/2024 đến ngày 20/11/2024 UBND xã Quảng Sơn không nhận được phản hồi của công dân*” là không đúng. Gia



đình tôi không hề nhận được một thông báo nào của UBND xã Quảng Sơn nên không thể phản hồi được việc cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất trái pháp luật đã nêu trên.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị UBND huyện Đắk Glong xem xét giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình chúng tôi không bị xâm phạm, buộc UBND xã Quảng Sơn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình chúng tôi.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*Nam*

**Nguyễn Đình Nam**

*Thu*

**Trần Thị Hiền**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ QUẢNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 742 /UBND-ĐCNN  
V/v trả lời kiến nghị của công dân

Quảng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ông Nguyễn Đình Nam và bà Trần Thị Hiền

Địa chỉ: thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

Ngày 20/11/2024, Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn nhận được đơn kiến nghị về đất đai của bà Trần Thị Hiền và ông Nguyễn Đình Nam, cư trú tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Nội dung đơn có liên quan đến việc ngày 20/11/2024 có đoàn cưỡng chế vào chặt phá cây của gia đình bà Trần Thị Hiền và ông Nguyễn Đình Nam. Sau khi tiến hành xác minh, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn có ý kiến trả lời như sau:

Qua kiểm tra, vị trí theo đơn kiến nghị của gia đình bà Trần Thị Hiền và ông Nguyễn Đình Nam có kiến nghị thuộc tại Khoản 3, Tiểu khu 1669 thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc thu hồi 162,88 ha đất của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ giao Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Tại vị trí nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-CCXP ngày 01/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông/bà: Lê Văn Diệu, Nơi ở hiện tại: thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

Thực hiện Kết luận số 840-KL/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác quản lý đất đai và quản lý, bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 28 đoạn qua xã Đăk Ha, xã Quảng Sơn giai đoạn 2010-2019; Kết luận số 120-KL/TU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ tỉnh Đăk Nông về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai và quản lý, bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 28 đoạn qua xã Đăk Ha, xã Quảng Sơn theo Kết luận số 840-KL/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 20/11/2024, Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn đã phối hợp cùng các phòng/ban chuyên môn của huyện và các đơn vị có liên quan tiến hành giải tỏa diện tích nêu để bàn giao cho các đơn vị thực hiện theo phương án sử dụng đất đề ra.



Ngoài ra, trước quá trình thực hiện việc cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất do vi phạm Pháp luật Đất đai nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn đã tiến hành thông báo công khai (thông báo rất nhiều lần) tại vị trí cưỡng chế, thông báo trên hệ thống loa phát thanh của xã và thông báo lưu động tại các vị trí chuẩn bị cưỡng chế giải tỏa. Tuy nhiên trong suốt thời gian thông báo (từ ngày 08/11/2024 đến ngày 20/11/2024), Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn không nhận được phản hồi của công dân và cũng không có công dân nào liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn để di dời và trả lại đất tại diện tích nêu trên. Do đó, ngày 20/11/2024, đoàn cưỡng chế của Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn thực hiện việc di dời, phá bỏ các tài sản trên diện tích đất vi phạm quy định Pháp Luật để bàn giao cho các đơn vị quản lý và sử dụng theo đúng các quy định.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn trả lời kiến nghị để gia đình bà Trần Thị Hiền và ông Nguyễn Đình Nam được biết đồng thời đề nghị gia đình bà thực hiện nghiêm việc sử dụng đất theo đúng quy định Pháp luật. Không lấn, chiếm sử dụng đất trái phép; tự nguyện trả lại những diện tích sử dụng không đúng quy định Pháp Luật.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn trả lời đề hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã(b/c);
- Trưởng Công an xã;
- CC Địa chính xã;
- Ông/bà: Trần Thị Hiền và Nguyễn Đình Nam;
- Trưởng thôn Quảng Tiến;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trương Xuân Khoa**